

Kỹ thuật trồng mít không hạt năng suất cao

Mít là loài cây thuộc họ dâu tằm có nguồn gốc từ các nước như Ấn Độ, Bangladesh..., vốn là loại trái cây quen thuộc với mọi người, quả mít là một đặc sản luôn được ưa chuộng.

Sở dĩ được nhiều người săn đón là bởi mít không hạt có mùi vị thơm ngon, múi và xơ có màu vàng, độ dày múi đồng đều, bên trong múi không có hạt, cùi nhỏ, rất ít xơ, tỉ lệ phần ăn được trên 90%.

Nói tới kỹ thuật trồng mít không hạt cũng giống như nhiều loại giống mít khác tương đối đơn giản, chăm sóc không mất thời gian nhưng năng suất cực cao và cho lợi nhuận khủng.

1. Đất và thời vụ trồng mít không hạt

Cũng như các giống mít khác, mít không hạt thích nghi rộng có thể trồng được trên nhiều loại đất khác nhau như: đất đỏ bazan, đất thịt, thịt pha cát, đất phù sa ĐBSCL.

2. Thời vụ và điều kiện nhiệt độ

Thời vụ trồng mít không hạt nên chọn vào đầu mùa mưa tháng 10 đến tháng 12 dương lịch. Mít thích hợp với khí hậu nóng ẩm, chịu được hạn, nhưng không chịu được ngập úng.

3. Kỹ thuật trồng mít không hạt

Kỹ thuật trồng mít không hạt đầu tiên hãy chuẩn bị hồ trồng sao cho phù hợp với bầu giống. Trước khi đặt bầu cần bón lót phân chuồng đã ủ hoai, hoặc phân hữu cơ, super lân, trộn đều với lớp đất mặt xung quanh hoặc vôi để phòng trừ mối kiến và nâng cao độ pH cho đất. Ngoài vật liệu bón lót trên không nên dùng phân hữu cơ chưa hoai hay tro bếp bón lót dễ gây thối rễ và làm mặn đất.

Sau khi đã chuẩn bị xong nên cho bầu cây vào hố đã chuẩn bị sẵn rồi lấp đất vào, nhớ ấn sao cho bầu cây đứng vững. Lưu ý khi trồng nên xem bộ rễ có đủ độ thoải mái không nếu quá dài cần cắt bỏ một phần. Sau khi trồng cần làm bồn đường kính khoảng 1 m để nước tưới không chảy ra ngoài.

Trồng xong lấy cọc cắm, buộc thân cây vào cọc tránh gió lay gốc, nên buộc lỏng bằng dây nilon. Nếu trồng vào mùa mưa không cần che mát.

4. Cách chăm sóc mít không hạt

Nói tới cách chăm sóc mít không hạt, anh Nguyễn Vũ Tuyền- chủ cửa hàng Tuyền Hương chuyên bán giống cây cảnh, cây ăn quả tại đường Hoàng Hoa Thám cho biết, để cây mít không hạt đạt năng suất cao như ý muốn thì việc chăm sóc ngay từ thời kỳ đầu cực kỳ quan trọng. Do đó sau khi trồng xong không được quên tưới nước ít nhất 1 tháng đầu nếu trồng vào mùa khô. Không nên trồng trong điều kiện ngập úng, đất đóng váng, hay tưới quá nhiều nước dễ dẫn đến thoái hóa rễ.

Kỹ thuật cắt tỉa cho cây mít không hạt cũng phải được tiến hành đúng cách, nhất là trong năm đầu nên thực hiện đều đặn 2 tháng một lần. Việc cắt tỉa cành

nhằm mục đích là tạo cho cây có hình dáng khoẻ mạnh, đầy đặn, cành phân bố đều.

5. Phòng trừ sâu bệnh

Trồng mít không hạt rất dễ bị sâu đục thân, đục cành, ruồi đục trái, rầy, rệp...Để bảo vệ tốt cây trồng nên áp dụng các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp IPM+Thiết lập hệ thống canh tác hữu hiệu thường xuyên. Dùng biện pháp sinh học tăng cường thiên địch, hạn chế dịch hại do sâu bệnh. Sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết.

Nếu có điều kiện hãy xây dựng hệ thống dự báo sâu bệnh, thiên địch, những điều kiện tự nhiên để có thể định hướng phù hợp tình hình sản xuất thực tế.

6. Thu hoạch mít không hạt

Thời gian từ trồng đến cho trái 14-18 tháng, nếu điều kiện chăm sóc tốt đầy đủ dinh dưỡng và nước tưới, cây cho trái sau khi trồng 10-12 tháng.